


เวาเอน

๕๑๑ 4,950 บาท/หัว



 062-8595241

 natnara.nat

วันแรก เดินทางจากจังหวัดกรุงเทพฯ – ฟาร์มแกะเขาใหญ่ – ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่ - สวนสัตว์เขาใหญ่ -
พิพิธภัณฑ์เขาวงกต (-/-/-)

06.00 น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยังเขาใหญ่ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง

09.00 น. เดินทางถึง **ณ เขาใหญ่** นำท่านเดินทางไปยัง **ฟาร์มแกะเขาใหญ่ (Sheep Land**



Khaoyai) แหล่งท่องเที่ยว ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ ของเขาใหญ่

เข้าชมฟาร์มแกะ สัมผัสความน่ารักของบรรดาเหล่าแกะ
หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมป้อนนมแกะ อย่างใกล้ชิด
สุดๆ "ตอนนี้เรามีมากกว่า 50 ตัวแล้ว มีแกะตัวเล็กๆ ไว้ให้อุ้ม
ถ้ายู้อุ้มป้อนนมได้ประมาณเกือบ 20 ตัว ที่เหลือเป็นตัวใหญ่ไม่
สามารถอุ้มถ้ายู้อุ้มได้" นอกจากนี้จะมีฟาร์มแกะแล้ว

SHEEPLAND ยังมีโครงการ ZONE SHOPPING ซึ่งจะมีร้านค้า
กว่า 30 ร้าน โดยเน้นร้าน

จำหน่ายสินค้าประเภท Handmade / สินค้าแฟชั่น / ของแต่ง
บ้าน / สินค้าที่ระลึก / ร้านอาหาร (ขนาดเล็ก) เป็นหลัก เฉพาะ
ส่วนของ Sheep Square และนำท่าน ไปต่อที่ **ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่**
แห่งนี้ เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่บนถนนนระรัชต์
กม.10.5 เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่สามารถมาเที่ยวกันได้ทั้ง



ครอบครัว เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ทำร่วมกัน



อีกด้วย บรรยากาศรอบๆ ก็มีมุมน่ารักให้ได้ถ่ายรูปกัน มี
ประติมากรรมเห็ดยักษ์ ที่ทำให้บรรยากาศเหมือนเข้าไปอยู่ใน
โลกคนยักษ์เลยทีเดียว ทำให้การเดินทางชมฟาร์มเห็ดเป็นไป
อย่างสนุกสนาน สิ่งที่น่าสนใจใน พาโนราม่า ฟาร์ม ภายใน
ฟาร์มเห็ดจะมีหลายๆ โซนด้วยกันทั้งส่วนที่เป็น โรงเพาะเห็ด
โรงผลิตก้อนเห็ด รีสอร์ท รวมไปถึงร้านอาหาร และ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาจากเห็ด เราสามารถเดินเข้าไปชม
แหล่งเพาะพันธุ์เห็ดชนิดต่างๆ ได้สัมผัส และเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดในบรรยากาศชิลๆ โรงเพาะเห็ดของ
ที่นี่ได้รับการพลิกโฉมเป็นเสมือนบ้านหลังเล็กๆ ซึ่งแต่ละ
หลังก็จะมีเจ้าบ้านเป็นเห็ดชนิดต่างๆ ให้เราได้ไปเยี่ยม
นั่นเองในโรงเพาะเห็ดก็จะมี เห็ดมากมายหลายชนิด ทั้ง



เห็ดที่เรารู้จักคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดี ไปจนถึงเห็ดแปลกๆ จากเมืองนอก อย่าง เห็ดนางฟ้าภูฐาน
เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ ใครจะพลาดๆ หลานๆ มาเวิร์คชอปสนุกๆ
แปรรูปอาหารเห็ดในโรงผลิตก่อนเห็ดก็ได้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตัวเอง แล้วยังมี
อาหาร และขนมอร่อยๆ ที่ทำจากเห็ดแบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้ชิมกันอีกด้วย

ช่วงเที่ยง **รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร**

ช่วงบ่าย นำท่านไปที่ **สวนสัตว์เขาใหญ่** เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ
100 กว่าไร่ ให้เราเดินชมสัตว์น้อยใหญ่ และให้อาหารน้องๆ ได้อย่างใกล้ชิด โดยเราจะเดินเป็น



วงกลมรอบภูเขาสูงๆ ระยะทางประมาณ 700 เมตร ให้เรา
เดินชมสัตว์น่ารักๆ และสัตว์แปลก กว่า 50 ชนิด ไปเรื่อยๆ
ตลอดทางเพลินๆ ไม่มีเบื่อแน่นอน จุดแรกที่เราจะเจอเลยก็
คือ ม้าแคะ สายพันธุ์ต่างๆ โดยตรงนี้มีหลายคอกทีเดียว เรา
สามารถให้อาหารน้องๆ ได้ ถ่ายรูปได้ แต่อย่าใช้แฟลชถ่ายน้อง
ให้น้องแสบตา น้องม้าแคะแต่ละตัวก็คือ เชื่องมากๆ เรา

สามารถลูบหัวน้องๆ ได้

นิดหน่อยอีกด้วย ถัดๆ ไปเราก็จะเห็นทั้ง กรงนก หมูแคะ
ชะนี ลีเมอร์ แรคคูน วัวลาบี หมาจิ้งจอก แมวป่า สิงโต
และอื่นๆ มากมายเลย โดยถ้าจุดไหน ไม่ได้เขียนว่า ให้
อาหารสัตว์ได้ ก็คือ เราแวะไปเจอน้องๆ เฉยๆ แต่ห้ามให้
อาหาร ไฮไลต์จุดแรก ก็คือ กรงนก Aviary ตรงนี้เรา
สามารถเข้าไปด้านใน ใกล้ชิดกับ ฟลามิงโก้ ได้เลย น้องๆ





ก็คือ ยืนในน้ำ เป็นนางแบบให้ถ่ายรูปมืออาชีพมาก และที่พลาดไม่ได้ในโซนนี้ก็คือ การให้อาหารนกแก้วทั้งหลายนั่นเอง แค่เทเมล็ดทานตะวันมาที่มือ น้องก็บินมาเกาะแขนเรา และกินอาหารบนมือเราได้เลย น่ารักจริงๆ แถมน้องยังเชื่องมากๆ ถ่ายรูปเล่นเพลินไปเลย ออกจากตรงนี้แล้วเดินต่อไป เราก็จะเจอกับนกอีกหลายๆ สายพันธุ์เลย บางตัวโผล่หน้าออกมาจากกรง

แหวะตกทายเราด้วย แต่ตรงนี้ ห้ามให้อาหารน้องนะคะ เพราะน้องบางตัว จำเป็นต้องกินอาหารที่ทางสวนสัตว์เตรียมไว้ให้เท่านั้น เพื่อความแข็งแรง และปลอดภัยของน้อง จากโซนน้องนก ตรงมาเรื่อยๆ เราก็จะเจอกับ ไฮไลท์ จุดที่ 2 เป็นโซนของสัตว์แอฟริกันนั่นเอง เราจะได้เจอกับ ยีราฟ ม้าลาย และนกกระจงเทศ ตอนนี้อยู่ในมือใครยังมีแครอท ก็สามารถไปให้อาหารน้องๆ และถ่ายรูปสวยๆ กันได้เลย แต่ถ้าอาหารหมดไปตั้งแต่ตอนเจอน้องม้าแควแล้ว ก็มีจุดขายอาหารสัตว์ให้บริการอยู่ บอกเลยว่าเพลินมากๆ ถ่ายรูปกับน้องยีราฟ คือ ไม่มีเบื่อเลย น้องก็น่ารักมาก

ยอมให้จับนิดๆ หน่อยๆ พอเราเดินต่อไป อีกแป๊บเดียวก็จะวนกลับมาที่ คอกม้าแคว ระหว่างทางก็จะเจอกับ แพะภูเขา กระต่าย เมียร์แคท เต่า และอื่นๆ ตลอดทางเลย และนำท่านไปต่อที่ **พิชญ์เขาวงกต** ที่เที่ยวเขาใหญ่ ที่จะทำให้คุณได้เดินวนในกำแพงต้นไม้สีเขียว สนุกกับการหาทางออก ภายในพื้นที่ Pete Maze กว้างขวาง มีจุดพักถ่ายรูปตลอดเส้นทาง มีสะพานภายในเขาวงกต 4 จุด ให้ดูเส้นทางมุมสูง เป็นสถานที่เหมาะกับการมาเที่ยวกับเพื่อน หรือครอบครัวพาเด็กๆ มาเที่ยว จะสนุกเพราะช่วยกันหาทางออกช่วยกันจดจำเส้นทาง เริ่มต้นเดิน



หาทางออกกันได้ เดินวนไปมา ระหว่างทางมีพวกหุ่น ตุ๊กตา วงเวียนน้ำพุ ที่แอบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ ให้ได้ถ่ายภาพ เดินมาได้ครึ่งทางก็จะเจอกับบันไดทางขึ้นประมาณ 2 จุด ที่สามารถขึ้นไปชมวิวของเขาวงกตในมุมสูงได้ มองไปไม่ไกล คือ อุทยานหลวงปู่ทวด พอใกล้ถึงทางออกจะมี

ความยากและซับซ้อนนิดนึง เดินวนหลงกันอยู่นานมาก หากออกมาเจอตุ๊กตาโดเรมอน และรูปปั้นรถ นั่นหมายถึงใกล้ทางออกแล้ว เขาวงกต Pete Maze



ช่วงเย็น **รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร**

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วจะนำท่านเข้าพักที่ **The Peri Hotel Khao Yai** เพื่อ Check In หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระ และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เตะบวมบายที่วิบูล – สวนซ่อนศิลป์ – ไร่รุ่งนสุพัตรา - กรุงเทพฯ

(-/-/-)

ช่วงเช้า **รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม** หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้ท่านเก็บสัมภาระเพื่อ Check Out และจะนำท่านไปที่ **เตะบวมบายที่วิบูล** สวนดอกไม้ที่



ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนเนื้อที่ 100 กว่าไร่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ๆ มีไอโซนดีดีอันดับ 7 ของโลก รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ชื่นชอบความงดงามของธรรมชาติ ท้องฟ้า ทะเลสาบภูเขา และต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวสายลมเย็นๆ พัดผ่านทะเลหมอก วิวสวยๆ ของทุ่งดอกไม้เมือง

หนาวนับแสนล้านต้น ทั้งทุ่งดอก Forget me not ทุ่งดอกเดซี่ ทุ่งดอกทิวลิป - ลิลลี่ สวนดอกพิทูเนีย ฯลฯ โอบกอดด้วยขุนเขางดงามเกินคำบรรยาย สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งมากที่สุดและแบ่งบานรอการมาเขียนของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี พาท่านไปที่ **สวนซ่อนศิลป์** หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Secret Art Garden เป็นที่ที่วิวสวยของคนรักศิลปะ ชอบงานอาร์ท เพราะที่นี้จะมีการผสมผสานศิลปะเข้ากับธรรมชาติออกมา





ได้อย่างลงตัวสุดๆ และแน่นอนว่าก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมาก เป็นอีกหนึ่งที่ที่เกี่ยวเหมาะกับสำหรับสายเซเชเลย โดยคอนเซ็ปต์ของที่นี่ ก็คือ การช้อนศิลปะในรูปแบบต่างๆ เอาไว้ เพื่อให้ผู้คนได้ไปค้นหาแก่นั่นเอง ซึ่งงานศิลปะที่นำมาแสดงนั้น ก็จะมากมายหลายรูปแบบด้วยกัน เรียกว่าเดินกัน ได้ทั่วทั้งสวน ได้เลย ไฮไลท์ ของสวนช้อนศิลป์ พอเราได้เดินเข้าไปในสวน ก็จะพบกับ ท่าเรือคอนโดล่า เป็น

แห่งแรก ซึ่งท่าเรือแห่งนี้ ก็ถูกจำลองมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศสุดแสน โรแมนติกของท่าเรือคอนโดล่า ในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีนั่นเอง จากนั้นเราก็เห็นเห็น โชนต่างๆ มากมาย ทั้ง โชนนักเขียน ที่มีการจำลองบ้านของนักเขียนขึ้นมา โชนบ้านศิลปิน ดินแดนคนตัวจิ๋ว สวนโมเสก สวนหินล้านปี สวนอังกฤษ สวนญี่ปุ่น เป็นต้น กิจกรรมภายในสวนช้อนศิลป์ รวมไปถึง ร้านอาหารคาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึก และ ที่พักบ้านสวนศิลป์ ไว้ให้บริการอีกด้วย นอกจากนี้โชนต่างๆ ที่มากมายแล้ว กิจกรรมของที่นี่ก็มีให้เลือกทำไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น สอนศิลปะ Folk Art ปั้นตุ๊กตาดินเผา การวาดสีน้ำ หรือแม้กระทั่งการ ถ่ายฟรีเวดดิ้ง เป็นต้น เป็นแหล่งพักผ่อนที่ครบครัน และครบถ้วนมากจริงๆ เป็น ที่เที่ยวโคราช ที่สามารถชมงานศิลป์ สุดออกซิเจน ที่ร้ายล้อมไปด้วยต้นไม้ ทานอาหารอร่อยๆ นั่งชิลๆ ปล่อยให้ไปกับลมเย็นๆ คงจะไม่มีอะไรจะดีกว่าการ ได้พักผ่อนแบบนี้แล้ว



ช่วงเที่ยง

รับประทานอาหารอิสระ

ช่วงบ่าย

นำท่านไปต่อที่ **ไร่องุ่นสุพรรณ** ถือว่าเป็นสวนเกษตรแห่งหนึ่ง ใน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไร่องุ่นสุพรรณแบ่งพื้นที่ปลูกองุ่นไว้เมล็ด จำนวน 50 ไร่ โดยผลิตองุ่นสดไม่มีเมล็ด สำหรับรับประทานผลสด เรียกได้ว่าอาณาจักรแห่งนี้ ทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ของ อ.ปากช่อง ปลูกองุ่นถึง 5 สายพันธุ์ ให้ผลผลิต สลับเปลี่ยนกันไป นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไร่องุ่นสุพรรณ



สามารถ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสลับกับภูเขาที่สามารถมองเห็นใน ระยะใกล้โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ขึ้นรุ่งอรุณยามเช้าเป็นภาพที่เป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง นับเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งที่สำคัญ นอกจากนี้ภายในไร่่องุ่นสุพรรณยังมีร้านค้า สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากแวะชมและชิม ขนมและผลิตภัณฑ์ของไร่ด้วย ทางไร่สุพรรณมีโปร โมชั่นชิมฟรีไม่อั้น

ตลอดเวลา นอกจากนั้น

นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะซื้อองุ่นสด และผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น น้ำองุ่น พายองุ่น กระทู้ที่ฟัได้อองุ่น ไอศกรีมองุ่น ไวท์องุ่น ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สดและใหม่ คุณภาพดี โดยสินค้าเหล่านี้มีจำหน่ายบริเวณร้านหน้าสวน และนอกจากนี้ไร่่องุ่นสุพรรณยังมีบริการให้เช่ารถ ATV ชมสวน สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจโดยไร่่องุ่นสุพรรณมี 2 ฟังถนน สามารถเข้าชมได้ทั้ง 2 ฟัง แต่สำหรับ ATV มีป้ายติดไว้ด้านซ้ายด้านเดียว และที่สำคัญ คือ ไร่่องุ่นสุพรรณมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกองุ่นจากประสบการณ์กว่า 20ปี ผู้ที่สนใจ



สามารถติดต่อได้ที่ คุณอนันต์ณัฏฐ์(सानิต) กำพิทักษ์ การปลูกองุ่น ณ ไร่แห่งนี้ นั้นจะทำการเป็นคานบนเสาเรียงกันเป็นแถวยาวๆ เป็นร้อยเมตร มีกันหลายแถว แต่ละแถวมีช่องว่างกว้างเท่าๆ กันใต้ต้นองุ่นสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร เดินลอดได้ รถ ATV ก็อาจจะรอดได้ด้วย



15.30 น. นำท่านเดินทางออกจากเขาใหญ่ กลับสู่กรุงเทพฯ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

อัตราค่าบริการ

	ราคา
ราคาเริ่มต้น/คน	4,950 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบริการห้องพัก
- รถตู้ปรับอากาศ (นำเที่ยวตามรายการ)
- บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัต หรืออาหารสำหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- VET 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300